

TỈNH ỦY ĐỒNG NAI
BAN TUYÊN GIÁO

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM
Đồng Nai, ngày[ng]tháng 10 năm 2023

*

Số [so] - CV/BTGTU

*V/v đề nghị báo cáo tổng kết công tác
tuyên truyền về xây dựng tổ chức Đảng,
các tổ chức chính trị - xã hội trong
doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài năm 2023*

Kính gửi: - Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy,
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh,
- Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình
Đồng Nai.

Thực hiện Công văn số 47-CV/BCĐ ngày 25/10/2023 của Ban Chỉ đạo 07 Tỉnh ủy về việc đề nghị báo cáo tổng kết công tác xây dựng tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai báo cáo kết quả tuyên truyền theo các nội dung sau:

1. Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

Kết quả tuyên truyền, triển khai Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 06/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Thông báo số 22-TB/TW, ngày 11/4/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 23/11/1996 của Bộ Chính trị trong tình hình mới. Chỉ thị số 48-CT/TU, ngày 13/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Đánh giá nội dung, chất lượng và kết quả việc phát hành Bản tin sinh hoạt chi bộ 07 hàng tháng gửi các chi, đảng bộ trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở địa phương, đơn vị; những thuận lợi, khó khăn,

nguyên nhân; nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới và kiến nghị, đề xuất (nếu có).

Kết quả việc phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, vai trò, tác dụng và hiệu quả thiết thực của việc xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Việc hướng dẫn đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền của các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội cho phù hợp với đối tượng công nhân, người lao động trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền; những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân, những giải pháp và đề xuất, kiến nghị (nếu có).

2. Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai

Kết quả việc mở các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Tuyên truyền, giới thiệu và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến là đảng viên, là đoàn viên trong phong trào thi đua yêu nước của tổ chức Công đoàn, của người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện và gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy **trước ngày 15/11/2023**, đồng thời gửi qua địa chỉ email. Huuthobtg09@gmail.com để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo 07 Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Các đ/c Lãnh đạo Ban,
- Phòng LLCT-LSD,
- Phòng HC-TH, KG, VH-VN.
- Th/19 bản.

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

□

Nguyễn Thị Hồng Trang